

Tuổi trẻ Bắc Ninh giúp người dân làm chữ ký số

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp cơ quan chức năng triển khai 300 ngày làm chữ ký số cho người dân.



Đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người dân chuyển đổi số và làm thủ tục trực tuyến

Cuối tuần, tại Trung tâm hành chính tỉnh Bắc Ninh, nhiều đoàn viên, thanh niên vẫn làm thêm giờ để hướng dẫn người dân chuyển đổi số và xử lý các thủ tục trực tuyến. Đây là một hoạt động thiết thực trong phong trào tuổi trẻ Bắc Ninh đi đầu trong chuyển đổi số.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, trong hoạt động chuyển đổi số, tuổi trẻ Bắc Ninh ghi dấu ấn, tạo điểm mới là việc giúp người dân làm chữ ký số. Để hoạt động này thêm lan tỏa, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp với Hội LH Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Liên đoàn Lao động và Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh triển khai phong trào 300 ngày làm chữ ký số cho người dân trên địa bàn tỉnh. Chương trình này góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Tỉnh ủy Bắc Ninh và tạo phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp bộ Đoàn, Hội về chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

Theo đó, phong trào được triển khai từ tháng 1/2025 đến hết tháng 9/2025, tại tất cả các địa bàn dân cư, các doanh nghiệp, khu công nghiệp, trường học trong toàn tỉnh Bắc Ninh. Người dân từ 18 tuổi đến dưới 55 tuổi đang lao động, sinh sống, học tập, công tác tại tỉnh Bắc Ninh được hỗ trợ làm chữ ký số. Để triển khai phong trào hiệu quả, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tuyên truyền, vận động người dân, thanh niên, hội viên tham gia hưởng ứng và thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức tập huấn cho tổ công nghệ số cộng đồng, cán bộ các cấp của Hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh và công đoàn cơ sở về cách thức triển khai và phương thức thực hiện làm chữ ký số cho người dân. “Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng người dân, trường học, doanh nghiệp, khu công nghiệp cài đặt chữ ký số cho người dân”, lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh nhấn mạnh.